



ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร
เรื่อง มาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยช่วงฤดูเก็บเกี่ยว
ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล ในฤดูการผลิตปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓ ซึ่งการเก็บเกี่ยวอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาลจะมีการเผาอ้อยเพื่อความสะดวกในการเก็บเกี่ยว แต่เป็นการสร้างปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อ และสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

จังหวัดกำแพงเพชร ตระหนักถึงปัญหาการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ที่มีความจำเป็นต้องเผาอ้อยเพื่อความสะดวกในการเก็บเกี่ยวและลดต้นทุนการผลิต ทั้งนี้ เพื่อการอยู่ร่วมกันของชุมชนอย่างเป็นสุข ลดผลกระทบต่อมลพิษสิ่งแวดล้อมต่อประชาชนในเขตเมืองและพื้นที่ใกล้เคียง จึงมีประกาศ เรื่อง มาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยช่วงฤดูเก็บเกี่ยวในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ดังนี้

๑. ให้งดเผาอ้อยในการเก็บเกี่ยวอ้อยเข้าสู่โรงงาน หรือถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องเผาในกรณีรถตัดอ้อยไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ ควรจัดสรรเวลาในการเผาอ้อยไม่ควรเผาอ้อยพร้อมกัน เพื่อมิให้เกิดฝุ่นละอองที่จะกระทบต่อสุขภาพอนามัยต่อผู้อยู่อาศัยและประชาชนในชุมชนจำนวนมากเกินไป

๒. กรณีชาวไร่อ้อยที่อยู่ระหว่างการปลูกอ้อยในระยะที่ ๓ หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว และทำการเพาะปลูกใหม่ ให้จัดพื้นที่วางแนวระยะร่อง เพื่อให้รถตัดอ้อยสามารถเข้าทำการตัดอ้อยในฤดูเก็บเกี่ยวรอบต่อไปได้

๓. ขอความร่วมมือชาวไร่อ้อยไม่เผาอ้อย โดยกำหนดพื้นที่สีแดงนาร่องภายในเขตรัศมี ๕ กิโลเมตร นับจากบริเวณลานโพธิ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งในพื้นที่ใกล้เคียง และเพื่อเตรียมความพร้อมในปีการผลิตต่อ จะกำหนดพื้นที่สีเหลือง โดยขยายพื้นที่ไม่เผาอ้อยเป็นในเขตรัศมี ๑๐ กิโลเมตร นับจากบริเวณลานโพธิ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยขอให้ชาวไร่อ้อยเตรียมความพร้อมของพื้นที่การปลูกอ้อยเพื่อให้ความร่วมมือไม่เผาอ้อยในเขตพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

๔. ในฤดูการเก็บเกี่ยวอ้อยปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓ ให้โรงงานน้ำตาลทั้ง ๓ แห่ง ดำเนินการจัดทำแผนการตัดอ้อยสด แผนงานในการสนับสนุนรถตัดอ้อยภายในรัศมี ๕ กิโลเมตร นับจากบริเวณลานโพธิ์ ส่งให้จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อใช้ในการตรวจติดตามให้เป็นไปตามแผนงานที่ทางโรงงานเสนอไว้

๕. ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยการตัดอ้อยการส่งอ้อยให้แก่โรงงานการตรวจสอบคุณภาพอ้อย และการรับอ้อยจากชาวไร่อ้อย หรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้อ้อยไฟไหม้จะถูกหักเงินค่าอ้อยจากราคาอ้อยขั้นต้นไว้ต้นละ ๓๐ บาท และให้คณะกรรมการผลิตประจำโรงงานทำการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและเพิ่มคุณภาพของอ้อย

๖. ขอความร่วมมืออำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ช่วยในการเฝ้าระวังและป้องกันการเผาอ้อยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นตามอำนาจหน้าที่ เพื่อช่วยลดปัญหาการเผาอ้อย ทั้งนี้ ให้อำเภอทุกอำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยในฤดูเก็บเกี่ยวระดับอำเภอ โดยกำหนดมาตรการจากข้อมูลในพื้นที่ และให้สอดคล้องกับมาตรการของจังหวัดกำแพงเพชร

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายเชาวลิตร์ แสงอุทัย)

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร